

**สพฐ.สำรวจรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา**

นำเสนอเมื่อ : 9 ม.ค. 2566

ที่ ศธ 04009/ ว 83 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง
สำรวจรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๘๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง สํารวจรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมิววิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมิววิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงานการสอน
และสายงานบริหารสถานศึกษา โดยกำหนดให้มีการลดระยะเวลาดำรงตำแหน่งหรือดำรงวิทยฐานะ จาก ๔ ปี
เหลือ ๓ ปี เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถขอมิววิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้เร็วขึ้น
ภายใต้เงื่อนไขการลดระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่าเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมิววิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํารวจรายชื่อสถานศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๒.๓ เหตุอื่นที่ ก.ค.ศ.
กำหนด คือ สถานศึกษาที่มีความยากลำบากของการคมนาคมและสถานศึกษาที่มีความยุ่งยากในการบริหาร
จัดการศึกษาหรือสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โดยให้จัดทำข้อมูลเบื้องต้น
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย ที่ตั้ง รายละเอียดการติดต่อ เส้นทางการเดินทาง (Google Map) และเหตุผลความจำเป็น
ในการเสนอรายชื่อสถานศึกษา และนำรายละเอียดของสถานศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อพิจารณาและรับรองข้อมูล โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
ผู้แทน เป็นผู้รับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ ให้จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาดังกล่าวถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ค.ศ. ต่อไป รายละเอียด
ดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนะ พัฒนทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๕

- >>> 83 [สำรวจรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ](#)
- >>> [ตารางบัญชีรายชื่อ](#)

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ](#)